

**UBND HUYỆN TẦN GIÁO
PHÒNG LAO ĐỘNG – TB&XH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc**

Số: /CV- PLĐTBXH

Tuần Giáo, ngày 7 tháng 12 năm 2022

V/v Rà soát, lập hồ sơ, cắt trợ cấp
đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng.

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Để đảm bảo các đối tượng xã hội trên địa bàn huyện đủ điều kiện hưởng, thôi hưởng, cắt trợ cấp, cấp thẻ BHYT cho đối tượng xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Tuần Giáo đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát đối tượng hưởng trợ cấp với nội dung sau:

1. Rà soát đối tượng là Người từ trên 80 tuổi trở lên (sinh năm 1943) không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội và đối tượng người cao tuổi 75 đến 80 thuộc hộ nghèo, cận nghèo sống trên địa bàn để kịp thời ra quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, tổng hợp lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho các đối tượng theo quy định.

2. Hàng tháng rà soát, cắt trợ cấp 02 nhóm đối tượng trẻ em mồ côi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã hết tuổi hưởng hoặc thay đổi về hoàn cảnh (**Bố, mẹ đã chấp hàng xong án tù trở về, hết tuổi hưởng**) không đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội.

3. Rà soát nhóm trẻ em dưới 3 tuổi, đối tượng cao tuổi 75 tuổi đến 80 tuổi, người nhiễm HIV, người đơn thân nuôi con nhỏ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã hết tuổi hưởng hoặc đã thay đổi về hoàn cảnh (**không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, lấy chồng, hết tuổi hưởng**) cắt trợ cấp đúng theo quy định.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát các đối tượng trên và có văn bản đề nghị cắt trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng không đủ điều kiện hưởng

trợ cấp xã hội gửi về Phòng Lao động – Thương binh và xã hội trước ngày 25/12/2022.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG

Lường Thị Nhung